

VPBank và IFC hợp tác cung ứng vốn cho doanh nghiệp cà phê Việt Nam

14:37 12/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

VPBank và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) mới đây đã hợp tác đồng tài trợ chuỗi cung ứng cho các công ty xuất khẩu cà phê, trong nỗ lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu.

Với tổng giá trị tài trợ lên tới 150 triệu USD, trong đó VPBank và IFC cung ứng vốn theo tỷ lệ bằng nhau, đây là chương trình đồng tài trợ chuỗi cung ứng bao thanh toán đầu tiên IFC hợp tác với một ngân hàng thương mại trong nước để triển khai tại Việt Nam. Chương trình tài trợ chuỗi cung ứng dự kiến sẽ giúp cung cấp vốn bước đầu cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, và trong các lĩnh vực khác ở giai đoạn sau, mở ra cơ hội tiếp cận chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu cho các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Với thế mạnh riêng có của mỗi tổ chức, chương trình đồng tài trợ chuỗi cung ứng sẽ mang tới cho cộng đồng doanh nghiệp nhiều lợi ích. Trong đó, với kinh nghiệm phục vụ mảng khách hàng chiến lược SME lâu năm, VPBank sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp cà phê các gói vay ưu đãi về lãi suất và điều kiện tín dụng, cùng hỗ trợ kết nối kinh doanh thông qua mạng lưới khách hàng rộng khắp.

Là một tổ chức toàn cầu hoạt động tại hơn 100 quốc gia, IFC, trong khi đó, sẽ giúp kết nối các doanh nghiệp nội địa với các tập đoàn nhập khẩu cà phê và các loại nông sản hàng đầu thế giới có quy mô và tiềm lực tài chính hùng hậu, cùng quy trình quản lý và quy hoạch chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững. IFC sẽ đồng thời hỗ trợ tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp về khung tài chính bền vững, hoạt động tài trợ chuỗi cung ứng bền vững và xu hướng nông nghiệp xanh, và các chứng chỉ nông nghiệp xanh theo các tiêu chuẩn của các thị trường nhập khẩu lớn tại châu Âu và châu Mỹ, cùng các khách hàng nhập khẩu chủ chốt.



VPBank và IFC hợp tác cung ứng vốn cho doanh nghiệp cà phê Việt Nam.

Đáng chú ý, các khoản vay trong chương trình tài trợ bao thanh toán sẽ được triển khai thông qua nền tảng ngân hàng số của VPBank, trong khi các hoạt động hỗ trợ kết nối và trao đổi giữa các doanh nghiệp xuất-nhập khẩu trong nước và quốc tế sẽ được thực hiện trên nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng trực tuyến của ngân hàng, nhằm đảm bảo các trải nghiệm liền mạch và xuyên suốt cho các khách hàng doanh nghiệp. Chính bởi các thành tựu trong hoạt động phát triển ngân hàng số và các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính vượt trội trên nền tảng số, VPBank mới đây đã được IFC trao tặng giải thưởng “Ngân hàng phát hành xuất sắc, Ngân hàng số hóa Khu vực Đông Á – Thái Bình Dương” trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của tổ chức này.

Với cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và kim ngạch xuất khẩu vượt ngưỡng 4 tỷ USD trong 2 năm trở lại đây, hoạt động tài trợ thương mại cho các doanh nghiệp cà phê của VPBank và IFC kỳ vọng đáp ứng không chỉ nhu cầu về vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, mà còn góp phần tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp nội địa khi đứng trước yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, về yếu tố môi trường - xã hội và phát triển bền vững đặt ra bởi các thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam như châu Âu, Mỹ, Nhật...

Theo báo cáo “Tài trợ thương mại tại khu vực Mê Kông” công bố bởi IFC và WTO hồi đầu năm

2024, tăng cường tài trợ thương mại với chi phí vay hợp lý có thể giúp gia tăng kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu của Việt Nam thêm tương ứng 6% và 9%, tương đương với mức tăng \$55 tỷ USD trong tổng giá trị giao dịch hàng hóa hàng năm. Việc mở rộng các hình thức hợp tác và kênh dẫn vốn từ các tổ chức quốc tế như IFC tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực vốn và nghiệp vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vpbank-va-ifc-hop-tac-cung-ung-von-cho-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam>